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ช่ือวทิยานิพนธ์ การธ ารงรักษาบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามทศันะของ
ครูในจงัหวดันราธิวาส 

ผู้เขียน นายอบัดุลรอมนั เปาะซา 
สาขาวชิา การบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม 

ปีการศึกษา 2556 
 

บทคดัย่อ 
 

   การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการธ ารงรักษาบุคลากรและปัญหาการธ ารง
รักษาบุคลากรตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส 
เปรียบเทียบการธ ารงรักษาบุคลากรและปัญหาการธ ารงรักษาบุคลากรตามทศันะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดันราธิวาส โดยแยกตามต าแหน่ง ระดบัการศึกษาและขนาดของ
โรงเรียนและรวบรวมปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการธ ารงรักษาบุคลากรตามทศันะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดันราธิวาส อีกทั้งศึกษาการธ ารงรักษาบุคลากรของ
โรงเรียนอตัตรักียะห์อิสลามียะห์โดยใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  ตวัแทน
ครูศาสนา ตวัแทนครูสามญัและหัวหน้าบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
นราธิวาส ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งส้ิน 144 คน จาก 48 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบั .82 ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงแบนมาตรฐานและสถิติการทดสอบค่าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน   ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่ง 10 คนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  
  ผลการวจิยัพบวา่  
    1.การธ ารงรักษาบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดันราธิวาส 
โดยรวมมีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความมัน่คงในการท างาน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 

  2.ปัญหาการธ ารงรักษาบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
นราธิวาส โดยรวมทุกดา้นมีระดบัปัญหาการธ ารงรักษาอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความมัน่คงในการท างาน และ
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
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  3.ผลจากการเปรียบเทียบการธ ารงรักษาบุคลากรและปัญหาการธ ารงรักษาบุคลากร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดันราธิวาสโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
          4.ขอ้เสนอแนะในการธ ารงรักษาบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตาม
ทศันะของครูในจงัหวดันราธิวาส ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน คือ ควรปรับเงินเดือนให้เหมาะสม
กบัวุฒิการศึกษา  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน คือ ควรมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันา
และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา คือ ผูบ้ริหารควรสร้าง
ความใกลชิ้ดต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน คือ ควรมีการสนบัสนุนให้
บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกนั ด้านนโยบายและการบริหาร คือ นโยบายการบริหารควรมีความ
ชัดเจนและมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และด้านความมัน่คงในการท างาน คือ ควรจดัสรร
สวสัดิการต่างๆ เพิ่มข้ึน   
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were to study the problem and the 

teachers maintenance of Islamic private schools in Narathiwat province; to compare 

the teachers maintenance which were separated by academic qualification, working 

position and school size ; collected problem and suggestions of teacher maintenance 

of Islamic private school in Narathiwat Province and also studied the  teachers 

maintenance of Attarkiyah Isalmiah school. The sample groups were teachers and the 

leaders of Personal division total 144 teachers from 48 Islamic private schools in 

Narathiwat province. A combination of quantitative and qualitative methods were 

utilized in this study. Five-level scale questionnaire which consist of 4 parts were used 

to collect quantitative data. Cronbach’s Alpha test was employed to test internal 

consistency of the questionnaire. The results showed that the Cronbach’s Alpha 

coefficient for the respondents groups was .82.  Percentage, Mean, Standard deviation, 

and F-test were employed as tools for analysis of the data obtained from survey-based 

questionnaire.  10 persons from the sample group were used to collect qualitative data 

by using the Semi-structured interview to support the quantitative data obtained from 

the survey. 

 

 

The findings in this study show that: 

 

1. The result of the research revealed that the teacher maintenance in 

Islamic private schools in Narathiwat province was at a medium level. The teachers 

gave opinions at a high level on interpersonal relations, policies and management, 

working stability, the relations with the leader, working conditions and the last one 

was salary and wages. 

2. The problem of teacher maintenance in Islamic private school in 

Narathiwat province was at a medium level. The teachers gave opinions at a high level 

on working condition, the relations with the leader, policies and management, working 

stability and interpersonal relations. 

3. The findings further indicated that, in general, there were no 

differences in methods used by the position. More specifically, there were no 

statistically significant differences in the use of teacher maintenance among the 
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respondents of the same position group. As for academic qualification, the findings 

showed no significant differences and as for the school size, the findings showed no 

significant differences among this maintenance. 

4. The following suggestions are made for teacher maintenance of 

Islamic private schools in Narathiwat province: 1) Salary and Wages: the 

administrators should enhance appropriate salary with academic qualification and 

abilities. 2) Working conditions: the administrators should allocate budget to develop 

and to adjust school environment. 3.) The relationship with the leaders: the 

administrators should be attention with many opinions of their colonies. 4.) 

Interpersonal relations: the administrators should support projects that their colonies 

can do together. 5.) Policies and management:   the administrators have to fix clearly 

policies and follow up the works. And 6) works stability: the administrators should 

provide several welfares. 
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لى اس تقراء رأ ي المعلمين في الاستبقاء على الموظفين في المدارس الإسلامية الخاصة بناء ع عنوان البحث

  واتتينارا اظةةمح

 عبدالرحمن ظأ سا   باحث        ال 

 الإدارة التربوية الإسلامية          التخصص

 هجرية 1434    امع   العام الج

 

 مس تخلص البحث 

 

و المحاظةة على المعلمين في المدارس  يهدف هذا البحث لدراسة المشكلة المتعلقة باستبقاء أ 

يوات؛ ولمقارنة هذا الجانب بناء على المؤهل العلم ، المنصب الوظيف  وحجم ت ة نارااظةمية الخاصة في محالإسلا

لمدارس الاسلامية الخاصة في المشكلة والاقتراحات المقدمة في هذا الجانب من احدى ا اس تطلاع المدرسة؛ 

حت نارا ةاظةمح يضا دراسة حالة عينة من استبقاء المعلمين من ا ت وأ  سلامية الخاصة في يوا دى المدارس الإ

معلم ومس ئول اداري في  411مجموعة العينة عدد تشمل   الاسلامية. عهد الترقيةيوات وهي م ت ناراة اظةمح

سلامية خاصة في  14ين و عدد فشؤون الموظ يوات التي تم اختيارها باس تخدام تقنية ت نارا ةاظةمحمدرسة اإ

م تم اس تخدا ت العشوائية البس يطة.  لدراسة. كما تم  العينا في هذه ا ساليب الكمية والنوعية  ل  مجموعة من ا

س خمسة مس تويات ويتأ لف من  ظهرت النتائج أ ن  1اس تخدام اس تبيان بمقيا جزاء لجمع البيانات الكمية. أ  أ 

لفا كرونباخ للمجموعات المس تهدظة كان  . وقد تم اس تخدام النس بة المئوية، المتوسط، الانحراف 48معامل أ 

دوات لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الاس تبيان القائم على المسح. كما تم   -F ، اختبارالمعياري ك 

 عليها من المسح.  اس تخدام المقابلة ش به المنةمة أ يضا لجمع البيانات النوعية لدعم البيانات الكمية التي تم الحصول

 :أ وضحت الدراسة النتائج التالية

الا .1 ن  في كشفت نتيجة البحث أ  لخاصة  سلامية ا لإ ء على معلم  المدارس ا  ةاظةمحستبقا

على مس توى عال حول العلاقات بين ال شخاص،  أ رائهمأ عطى المعلمين  يوات كان في مس توى المتوسطت نارا

يضا الجانب المتعلق  ت مع رؤساء العمل، وبيئة العمل، وأ  دارة، واس تقرار العمل، والعلاقا ت والإ والس ياسا

 .بال جور
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ن م  .2 في أ  خاصة  في مدرسة اسلامية  ء المعلمين  كانت في ت نارا ةاظةمحشكلة استبقا ت  يوا

. تركزت أ راء المعلمين بشكل كبير على بيئة العمل، والعلاقات مع رؤساء العمل والس ياسات المس توى المتوسط

 . وال نةمة الإدارية، واس تقرار العمل والعلاقات الشخصية

لى أ نه بش .3 كل عام لم تكن هناك ظروق في ال ساليب المس تخدمة من وأ شارت النتائج كذلك اإ

حصائية في اس تخدام استبقاء  كثر تحديدا، لم تكن هناك ظروق ذات دللة اإ قبل المنصب الوظيف . وبشكل أ 

ئج وجود  كاديمية ظلم تةهر النتا ل  ما بالنس بة للمؤهلات ا المعلم بين المس تطلعين من نفس المنصب الوظيف . أ 

 ق ذلك أ يضا بالنس بة لحجم المدرسة.ظروق مهمة وينطب

لخاصة في  .4 سلامية ا لإ ظ على معلم  المدارس ا ت التالية للحفا حا الاقترا ئج   وقدمت النتا

( المرتبات وال جور: يجب على المسؤولين تحسين رواتب المعلمين بما يتناسب مع مؤهلاتهم 4يوات: ت نارا ةاظةمح

تهم.  تخصيص ميزانية لتطوير وتحسين البيئة المدرس ية.( بيئة العمل: ينبغ  على 8العلمية وقدرا       المسؤولين 

( العلاقات الشخصية: 1( العلاقة مع رؤساء العمل: على رؤساء العمل الاس تماع ل راء موظفيهم واقتراحاتهم  3

ت الشخصية بيت الموظفين.  لمختلفة لتعزيز العلاقا نشطة ا ل  عم ا داريين د لإ ت و 5على ا نةمة ا( الس ياسا ل 

عمال. والإ  نةمة العمل بشكل واح  ومتابعة سير ال  داريين العمل على تطوير أ  ( الاس تقرار 6دارية:. على الإ

 الوظيف : يجب على المسؤولين توظير العديد من الرعاية الاجتماعية للموظفين. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


